



Đường ĐH.76 đi qua xã An Thái (Quỳnh Phụ) khang trang, sạch đẹp.

QUỲNH PHỤ

Đột phá phát triển hạ tầng giao thông

KỶ 2: DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CÙNG HƯỞNG LỢI

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc hiến đất, hạ tầng giao thông của huyện Quỳnh Phụ ngày càng được đồng bộ. Những con đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn trước đây nay đã được thay thế bằng những con đường to rộng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để huyện thu hút đầu tư.

Hiện hữu những con đường ý Đảng - lòng dân

Tuyến đường ĐH.72C do huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư từ xã An Thành đến thị trấn An Bài có chiều dài 1,7km. Dự án khởi công từ đầu năm 2022, sau 11 tháng thi công tuyến đường đã hoàn thành nhờ sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân trong việc hiến 5.000m² đất ở và đất nông nghiệp của 100 hộ dân để triển khai dự án. Tuyến đường hoàn thành đã đáp ứng niềm mong chờ từ rất lâu của bà con trong xã. Năm nay ngoài 70 tuổi, chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Thoa cũng như nhiều người dân xã An Thành lại nghĩ có ngày mình được đi trên những con đường to rộng, trải bê tông, nhựa asphalt, đêm đến điện bùng sáng đường làng, ngõ xóm như bây giờ. Theo chia sẻ của bà, trước đây đường làng chỉ rộng 3,5m, nhiều ổ gà, phương tiện giao thông đi lại khó khăn, gây nguy

hiểm cho người dân. Chưa kể trời nắng bụi bay mù mịt, mưa thì ngập vì không có rãnh thoát nước, đêm đến ít người ra đường do không có điện chiếu sáng. Thế nhưng, điều đó giờ chỉ còn trong ký ức. Vui mừng, phấn khởi khi diện mạo quê hương thay đổi từng ngày, bà Thoa xúc động cho biết: Cuộc sống của chúng tôi hiện nay chẳng khác nào thành phố, đường rộng 8m, trải nhựa phẳng tấp, đèn cao áp sáng suốt đêm; mưa đến đâu thoát nước hết đến đó; giao thông thuận lợi, nhân dân rất vui mừng về sự đổi mới của quê hương. Từ những con đường to rộng sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Chúng tôi biết ơn Đảng, cấp trên đã luôn quan tâm đến đời sống nhân dân.

Với gia đình anh Nguyễn Quang Phiệt, chủ cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Phiệt Thúy, thôn Hạ, xã An Thái, đường giao thông được nâng cấp, cải tạo

đã thúc đẩy thương mại, dịch vụ của địa phương ngày càng phát triển. Anh Phiệt cho biết: Cơ sở của tôi thành lập năm 1997, trước đây đường nhỏ hẹp nên việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn do giao thông không thuận lợi. Từ ngày tuyến đường

hoàn thành rộng 9m, ô tô đi lại thuận lợi, khách hàng đến xem và mua sản phẩm đông hơn, nhờ vậy thu nhập của gia đình cao hơn. Qua việc góp quyền sử dụng đất để mở rộng tuyến đường tôi thấy đây là chủ trương rất đúng, hợp lòng dân, không chỉ làm đẹp cho quê hương



Công ty Cổ phần May HNF, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) thu hút nhiều lao động địa phương.

mà còn giúp người dân kinh doanh, buôn bán, đi lại thuận lợi hơn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thái cho biết: Hạ tầng giao thông của xã được hoàn thiện sẽ là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trước mắt là quyết tâm đưa An Thái sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, cùng với đó tập trung phát triển kinh tế để nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Quỳnh Phụ hiện có 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp (CCN). Vị trí địa lý thuận lợi kết hợp với hạ tầng giao thông đồng bộ, thời gian qua Quỳnh Phụ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

CCN Quý Ninh thuộc địa phận 2 xã An Quý và An Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 282,1 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án 619.000m², chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi công tháng 4/2020, đến nay nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Ông Jackie, Giám đốc dự án cho biết: Chúng tôi chọn đầu tư vào CCN Quý Ninh bởi đây là địa bàn có nhiều thuận lợi, tính 10 455 đi qua kết nối với các tỉnh, quốc lộ 10 chạy qua

cách CCN gần 1km kết nối với cảng Hải Phòng và một số tỉnh lân cận. Quá trình triển khai dự án, huyện Quỳnh Phụ luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành tốt các thủ tục liên quan. Đặc biệt, công tác GPMB được triển khai rất nhanh, chính quyền địa phương và người dân đồng thuận ủng hộ. Nhờ đó, đến nay CCN Quý Ninh đã có 9 dự án được chấp thuận đầu tư, trong đó 3 dự án đã được thuê đất đang sản xuất, kinh doanh, 5 dự án đang làm thủ tục thuê đất, 1 dự án đang xây dựng hạ tầng. Với giai đoạn 1 được triển khai nhanh chóng, chúng tôi tin giai đoạn 2 công tác GPMB tiếp tục được huyện và các địa phương quan tâm để dự án sớm đi vào hoạt động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện.

Với Công ty Cổ phần May Việt Trí Thái Bình đóng trên địa bàn xã Quỳnh Hội, trước khi đầu tư dự án doanh nghiệp tìm hiểu rất nhiều về tỉnh Thái Bình, đặc biệt là huyện Quỳnh Phụ. Bà Vũ Thị Na, Giám đốc nhân sự Công ty chia sẻ: Chọn Quỳnh Phụ là điểm dừng chân đầu tư xây dựng nhà máy, chúng tôi xác định đây là địa bàn có nhiều thuận lợi: Thứ nhất điều kiện địa lý của Quỳnh Phụ rất thuận lợi để thu hút lao động và thuận tiện cho việc đi lại. Từ Quỳnh Phụ đi Hà Nội và cảng Hải Phòng là nơi nhà máy xuất hàng rất thuận tiện; hệ thống giao thông được nâng cấp đồng bộ, hiện đại dễ dàng cho phương tiện và người lao động đến làm việc tại nhà máy. Chưa kể, quá trình triển khai dự án đầu tư cho đến khi đi vào hoạt động Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của huyện Quỳnh Phụ cũng như các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương. Vì vậy, đến thời điểm này Công ty đang trên đà phát triển mạnh với hơn 2.000 lao động là con em Quỳnh Phụ và các huyện lân cận để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện

Ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May HNF, xã An Tràng (Quỳnh Phụ)



Sở dĩ doanh nghiệp lựa chọn Quỳnh Phụ là nơi đầu tư vì đây là nơi "tiếng gà vang 3 tỉnh", giáp Hưng Yên, Hải Dương, đặc biệt là cận kề thành phố cảng Hải Phòng sôi động. Huyện Quỳnh Phụ có hạ tầng giao thông tốt, rất thuận tiện cho công đoạn nhập nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Chưa kể, đây cũng là địa bàn còn nhiều dư địa cho việc tuyển dụng nguồn nhân lực vốn đang là "điểm nghẽn" của các nhà máy may xuất khẩu.

Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ)



Xã Đông Tiến có cụm công nghiệp Đập Neo hiện đang thu hút 22 hộ xây xát lương thực và 57 cơ sở may công nghiệp nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại địa phương hàng ngày rất lớn. Khi tuyến đường ĐT.455 hoàn thành người dân phấn khởi vì có con đường khang trang, hệ thống giao thông đồng bộ góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ của xã phát triển.

Bà Đỗ Thị Mai, xã An Khê (Quỳnh Phụ)



Con cháu tôi làm ăn ở xa, lâu ngày có dịp về thăm gia đình không nghĩ quê hương mình giờ đây thay đổi nhanh đến vậy. Từ đường huyện đến đường xã, thôn đều to rộng, trải nhựa asphalt, ô tô vào đến tận nhà, điện chiếu sáng dọc các tuyến đường. Ở quê mà cứ ngỡ như đang ở thành phố.

Quỳnh Phụ đã tham gia thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 33 dự án đầu tư vào huyện với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.786,7 tỷ đồng, đăng ký sử dụng trên 7.000 lao động. Trong đó, đã thu hút 2 dự án sử dụng công nghệ cao tại xã Quỳnh Trang gồm: dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm của Tập đoàn TH và dự án nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH Dragontextiles. Mới đây, theo Quyết định số 376/QĐ-TTg, ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp được, được liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,

huyện Quỳnh Phụ được lựa chọn để đầu tư khu công nghiệp được - sinh học với diện tích khoảng 300ha. Dự án được triển khai và đi vào hoạt động sẽ giải quyết số lượng lớn lao động có trình độ văn nghệ của tỉnh. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện khẳng định: Việc các nhà đầu tư tìm về Quỳnh Phụ là minh chứng rõ cho sự phát triển hạ tầng giao thông của huyện, đồng thời thể hiện cam kết cũng như quyết tâm của huyện trong thu hút đầu tư.

(còn nữa)
NGUYỄN CƯỜNG

Tác phẩm tham dự giải Báo liếm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

HƯNG HÀ

Chủ động chống nóng cho đàn vật nuôi

Thời tiết nắng nóng kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến đàn vật nuôi bị suy giảm sức đề kháng, nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra, huyện Hưng Hà đã chủ động thực hiện các biện pháp chống nóng để bảo vệ đàn vật nuôi.

Hiện nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Mão, thôn Khả Đông, xã Duyên Hải duy

trì nuôi gần 50 con lợn nái ngoại, 300 con lợn thương phẩm, 200 lợn con ở 3 khu chuồng nuôi riêng biệt có diện tích gần 4.000m². Thời điểm nắng nóng như hiện nay, để bảo vệ đàn vật nuôi, ngoài đầu tư hệ thống điều hòa 2 chiếc, gia đình ông còn xây dựng hệ thống mái chống nóng cách nhiệt bằng xốp 10 phân và chuẩn bị một máy phát điện phòng trường hợp khi mất điện. Ông Mão

chia sẻ: Những ngày nắng nóng cao điểm 38 - 39°C, hệ thống quạt thông gió và giàn mát bằng hơi nước trong chuồng phải chạy hết công suất để thổi hơi nóng, khí độc phát sinh từ chất thải vật nuôi ra bên ngoài, bảo đảm chuồng trại luôn mát mẻ. Ngoài ra, chúng tôi chuyên xuyên tẩm 1 - 2 lần/ngày cho đàn lợn nhằm giảm nhiệt và phòng, chống các bệnh ngoài da. Đồng thời, cho lợn ăn thành

nhiều bữa, bảo đảm khẩu phần ăn và tăng cường vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, định kỳ phun thuốc sát trùng, tiêu độc để chống những tác nhân truyền nhiễm và gây bệnh. Duyên Hải là xã có số lượng vật nuôi lớn nhất huyện với trên 20.000 con lợn, 50.000 con gia cầm, hàng trăm con trâu, bò; 312 hộ chăn nuôi lợn, 400 hộ chăn nuôi gia cầm nên việc phòng, chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm đã được xã chú trọng. Ông Phạm Văn Trường, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Chúng tôi luôn xác định việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển chăn nuôi ở địa phương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, hàng năm đều phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc gia súc, gia cầm, chủ động xuyên kiểm tra, theo dõi vật nuôi để có những phương án kịp thời phòng, chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời, khuyến cáo bà con chủ động dự trữ nguồn thức ăn xanh, chất độn và vitamin C; sử dụng tẩm lợp bằng tôn lạnh, che

chắn lưới đen xung quanh để giúp chuồng nuôi luôn mát mẻ, hạn chế hấp thụ nhiệt trong mùa hè.

Có mặt tại khu chuồng trại chăn nuôi, chị Khúc Thị Nghĩa, thị trấn Hưng Nhân, chúng tôi cảm nhận rõ sự lo lắng của chị trong thời tiết lên đến gần 38°C. Để bảo vệ sức khỏe của đàn lợn, chị Nghĩa đã đầu tư lắp đặt hệ thống phun mưa tự động trên mái, kết hợp với trồng cây xanh xung quanh chuồng nuôi; hàng ngày chị bổ sung thêm chất điện giải, vitamin C để tăng sức đề kháng, hạn chế gia súc, gia cầm bị mắc bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Nhờ đó đàn gia súc, gia cầm của gia đình chị vẫn khỏe mạnh, phát triển tốt. Chị Nghĩa chia sẻ: Gia đình tôi duy trì nuôi trên 300 con lợn thịt và một số gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, gia đình tôi chủ động lắp quạt làm mát, giảm mật độ nuôi phù hợp. Các khâu từ chọn con giống, xử lý nền chuồng, tiêm phòng đến tỷ lệ thức ăn theo giai đoạn được thực hiện đúng quy trình. Những ngày nắng nóng kéo dài, tôi cho gia súc, gia cầm ăn vào sáng sớm, chiều mát và buổi tối, hạn chế cho ăn vào buổi trưa và cung cấp đủ nước sạch, mát nhằm tăng sức đề kháng và giải nhiệt cho đàn vật nuôi.

Toàn huyện Hưng Hà hiện có 176 trang trại, trên 2.000 gia trại, với tổng đàn lợn trên 100.000 con; đàn

trâu, bò trên 15.000 con, đàn gia cầm trên 2 triệu con. Để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, huyện Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Ngà, Trạm Trại Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Để duy trì, phát triển ổn định hoạt động chăn nuôi trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần chú ý hạ nhiệt, làm mát chuồng trại, cung cấp đủ nước uống sạch và thức ăn để tiêu hóa, có bổ sung vi lượng cần thiết cho vật nuôi. Ngoài ra, cần thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi, phát hiện sớm các loại gia súc, gia cầm bị ốm, bị bệnh để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực miền Bắc trong những ngày tới. Do vậy, thực hiện đồng bộ các biện pháp chống nắng, nóng bảo vệ đàn vật nuôi sẽ giúp hoạt động chăn nuôi của huyện Hưng Hà phát triển ổn định, hạn chế dịch bệnh và thiệt hại kinh tế trong quá trình sản xuất.

THANH THÚY

Một số lưu ý chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm trước mùa mưa bão

- 1. Kiểm tra, nâng cấp chuồng trại**
 - Tu sửa chuồng trại vững chắc: Chống chống, gia cố mái chuồng chống dột, hạn chế tốc mái khi có gió bão, kiểm tra rèm che chuồng nuôi để không bị mưa tạt, gió lùa.
 - Kiểm tra, tu sửa hệ thống thoát nước, nơi chứa chất thải, khơi thông cống rãnh để không bị úng ngập khi mưa to. Đối với những vùng có nguy cơ ngập lụt, cần tôn cao nền chuồng hoặc làm sàn kê cao và có phương án di dời vật nuôi khi ngập lụt.
- 2. Chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi**
 - Dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm đủ về lượng và đảm bảo về chất: Dự trữ thức ăn xanh, phơi khô, ủ chua rơm rạ, cỏ khô, thân cây bắp đối với trâu, bò; dự trữ thức ăn tinh và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đối với lợn, gia cầm. Thức ăn dự trữ cần bảo quản ở những nơi khô ráo để tránh ẩm mốc.
 - Cần lưu ý đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi uống. Dự trữ một số hóa chất khử trùng nước.
 - Đảm bảo mật độ nuôi phù hợp với số lượng, đặc tính và lứa tuổi của đàn vật nuôi.
 - Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.
 - Cần chú ý phòng ngừa an toàn sinh học và sưởi ấm dự phòng như máy phát điện, đèn, xăng dầu, bếp than, bếp trấu, củi vì những ngày mưa bão lớn thường bị mất điện nên... để giữ ấm cho vật nuôi.
 - Đối với những đàn gia súc, gia cầm lớn thì nên xuất bán.
- 3. Phòng bệnh cho gia súc gia cầm**
 - Thường xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài chuồng nuôi; định kỳ vệ sinh máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi; phun khử trùng trong và ngoài chuồng nuôi, để diệt mầm bệnh cho môi trường.
 - Chuẩn bị dự phòng một số thuốc thú y thiết yếu như vitamin, thuốc trợ sức, trợ lực, men tiêu hóa... dùng cho vật nuôi khi thời tiết bất lợi.
 - Đảm bảo vệ sinh thức ăn, nước uống, có thể sử dụng Chloramin-B, Clorin... để khử trùng nước đối với những nơi nguồn nước bị ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi.
 - Chủ động phòng bệnh bằng vắc-xin: tiêm phòng đầy đủ các vắc-xin phòng bệnh thường gặp ở vật nuôi.
 - Thường xuyên kiểm tra sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm những con có biểu hiện bất thường để cách ly, điều trị, xử lý kịp thời, không được bán hoặc chặt tăn con ốm, chết và chất thải xung quanh, tránh lây lan dịch bệnh.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH



Ông Nguyễn Hữu Mão, thôn Khả Đông, xã Duyên Hải (Hưng Hà) thường xuyên tẩm mát cho đàn lợn khi thời tiết nắng nóng.